

Một phương pháp giản dị để học nói tiếng Anh

Võ Tá Hân (Singapore)

Trong vòng mấy năm qua, việc nói tiếng Anh đã trở thành cần thiết đối với nhiều người. Riêng với những người trong ngành đối ngoại và kinh doanh, điều này lại càng cấp bách hơn bởi vì ngoài việc phải tiếp xúc với khách nước ngoài đến Việt Nam ngày càng đông, họ cũng phải lần lượt ra nước ngoài tham quan, dự hội nghị, tìm thị trường buôn bán, làm ăn. Không nói được tiếng Anh cho lưu loát quả là một thiếu sót lớn.

Thật ra thì ai cũng biết rõ điều này và đều bỏ nhiều thì giờ cố gắng học tiếng Anh. Tuy nhiên, dường như hầu hết mọi người đều than phiền rằng tuy thuộc nhiều từ vựng, hiểu văn phạm, đọc được tiếng Anh, nghe người ta nói cũng hiểu, nhưng đến khi nói thì lại không quen ! Đối với những bạn này, tôi xin đề nghị một phương pháp rất giản dị sau đây, cam đoan sẽ giúp bạn có thể mạnh dạn nói được tiếng Anh trong một thời gian ngắn.

Nói một cách vắn tắt, phương pháp ấy là : **mỗi ngày bạn chỉ cần bỏ ra nhiều nhất 15 phút, ngồi viết một mạch bằng tiếng Anh tất cả những gì bạn đang nghĩ trong trí lên đây một trang giấy. Xong rồi xé bỏ trang giấy ấy đi.**

Có lẽ bạn không tin vì nghe quá giản dị, do đó tôi xin trả lời một số câu hỏi mà có thể bạn đang thắc mắc :

1. Tại sao muốn học nói mà lại tập viết ?

Thông thường, khi mới bắt đầu học tiếng Anh, ai cũng nghĩ trong đầu bằng tiếng Việt rồi mới dịch ra tiếng Anh. Điều khó nhất là từ cái ý bằng tiếng Việt đó, chúng ta phải lập tức dịch ra tiếng Anh. Lúng túng tìm chữ, quên đầu quên đuôi, rồi đâm ra hoảng hốt, đến khi mở miệng nói thì không thành câu. Nói đại khái là cái... "đường dây" từ trên đầu đi xuống miệng bị bết tắc !

Để "khai thông kinh mạch" và đạt đến mức có thể "nghĩ gì nói nấy" bằng tiếng Anh, chúng ta cần phải vượt qua một giai đoạn trung chuyển là phải "nghĩ gì viết nấy" bằng tiếng Anh. Viết thì luôn luôn chậm hơn nói rất nhiều, vì thế ta còn có thêm chút đỉnh thì giờ để suy nghĩ, tìm chữ và sắp xếp câu viết trong đầu. Muốn nói được, trước hết phải viết cho được.

Điều quan trọng nhất là phải viết liên tục không được

ngừng bút để tìm chữ hoặc suy nghĩ cách đặt câu... Nếu trong khi viết có bí chữ hãy cố gắng tìm chữ khác để diễn đạt cho được ý mình, dù cho phải viết dài dòng hơn. Khị viết, đồng thời bạn cũng nên đọc và phát âm cho đúng trong đầu, hoặc nếu không có ai bên cạnh thì nên đọc to ra những gì đang viết trên mặt giấy.

2. Viết gì đây ?

Giản dị lắm, bạn cứ tưởng tượng như mình đang nói chuyện với một người nước ngoài, giới thiệu cho họ nghe về công ty của mình, kể chuyện làm ăn, chuyện bạn bè, thời tiết, gia đình, con cái... và ngược lại cũng thử đặt những câu hỏi tương tự như khi đang nói chuyện trực tiếp với họ. Muốn dễ hơn, bạn có thể viết lại công chuyện trong ngày : hôm nay đi đâu, gặp ai, có gì đặc biệt ; kể lại một bài báo vừa đọc, một tin tức hoặc viết ra những cảm nghĩ của mình như viết nhật ký... Nói chung là viết những gì đến trong trí mình ngay lúc đó, dù cho nó thật hết sức... lảm lảm.

Mỗi lần viết, bạn cũng nên cố gắng dùng các từ mới học. Tuy nhiên nếu có gì trục trặc thì cũng cứ viết đại không ngừng. Chỉ đến khi viết xong, muốn tìm hiểu thêm về chỗ trục trặc ấy thì mới lật sách ra nghiên cứu, hoặc tìm người khác để hỏi riêng.

3. Tại sao viết xong lại xé bỏ trang giấy ấy đi ?

Một trong những lý do chính khiến ta nói không được là vì tự cảm thấy ngại ngừng, mắc cỡ, sợ người khác chê mình nói sai. Đôi khi chính ta không ngại người nước ngoài mà chỉ ngại khi có các bạn bè người Việt, nhất là người giỏi hơn mình, đứng bên cạnh. Do đó, nếu biết rằng sau khi viết xong sẽ xé bỏ trang giấy ấy đi, tuyệt đối không để cho ai xem, thì trong thâm tâm bạn sẽ cảm thấy thoải mái, không còn ngại ngừng mắc cỡ gì với ai cả. Chỉ như vậy một thời gian là cái "đường dây" sẽ được thông suốt và bạn sẽ dạn dạc.

Phương pháp giản dị này đã giúp ích cho rất nhiều người và có thể dùng cho bất kỳ sinh ngữ nào, không riêng gì tiếng Anh. Bạn hãy thử áp dụng trong vòng ít nhất một tháng, và nếu muốn có kết quả mau hơn thì có thể tăng số trang viết mỗi ngày. Nếu trong khi thử, bạn có ý kiến hoặc nhận xét gì mới, xin hãy biên thư về tòa soạn cho chúng tôi biết. ●